





# สรุปข่าว สร.


ประจำวัน

18 ตุลาคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> <b>นโยบาย</b></p>	
<p><b>30 บาทรักษาทุกที่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์ คอลัมน์ ตรีศูล</p> <p>-ชื่นชมบัตรทอง “รักษาทุกที่” นำร่องให้ความสะดวกผู้ใช้บริการแล้วหลายจังหวัด จะเรียน รมว.สมศักดิ์ เพิ่มเติมสำหรับกฎเหล็กของ สปสช. ว่าด้วย ขอบัตรส่งตัวจากคลินิกเวชกรรมไปยัง รพ. ต้องขอ “ทุกครั้ง” ที่ไปพบหมคนใน รพ. ทั้งการรักษาพยาบาลและติดตามอาการตามนัด แบบเดือนต่อเดือน นัดเดือนไหนไปเอาบัตรเดือนนั้น ผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยหลายรายเดินทางไม่ง่าย ยกเว้นบัตรส่งตัวในส่วนของการรักษาต่อเนื่องได้ไหม?</p>	
<p><b>สิทธิบัตรทองผ่าคลอดบุตร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, sondhitalk, news1live)</p> <p>-สปสช. ชี้แจงประเด็นสิทธิบัตรทอง 30 บาท สามารถใช้ในการผ่าคลอดบุตรได้ ว่าเป็นข้อมูลจริง โดยผู้มีสิทธิบัตรทองรวมถึงสิทธิว่าง และผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 5 เดือนตามเงื่อนไขของประกันสังคม สามารถใช้สิทธิบัตรทองในการคลอดบุตรได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>สมุนไพรรักษามะเร็ง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ผจก., กท.ธุรกิจ, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, เดลินิวส์, บ้านเมือง, ch3plus, newtv, thegendathai, TNN, INN)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เผยถึงการหารือเกี่ยวกับการใช้สมุนไพรรักษาเซลล์ในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยมี นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทย์ฯ นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ คณะอาจารย์ผู้ศึกษาวิจัย และผู้ที่รักษาหายจากการใช้สมุนไพรร่วมหารือ ว่า สมุนไพรไทยสามารถช่วยกระตุ้นได้และมีผู้ใช้แล้วได้ผล ทำให้ร่างกายฟื้นตัวและหายจากมะเร็งต่อมลูกหมากได้ ซึ่งตนเปิดกว้างเรื่องการศึกษาวิจัยการนำสมุนไพรรักษาอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นทางเลือกให้ปชช. แต่การจะใช้ให้ปลอดภัยต้องมีการศึกษาอย่างละเอียด ได้มอบหมายให้กรมวิทย์ฯ นำสารสกัดจากสมุนไพรรักษาไปตรวจในห้องปฏิบัติการถึงผลต่อเซลล์และอันตรายกับร่างกาย และกรมแพทย์แผนไทยฯ นำสารสกัดจากสมุนไพรรักษาเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับปชช. รวมถึงให้ สปสช. ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรมากขึ้น และส่งเสริมอาชีพให้ปชช. ด้วย</p>	
<p><b>MOU พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉิน iDEMS</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, อปท.นิวส์, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, amarin, thecoverage, hfocus, nstda, chilandfin, cioworldnews, prfreeonline, smmagonline)</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. เป็นประธานในการลงนามความร่วมมือระหว่าง สพด. กับบริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด และสนง.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มการแพทย์ฉุกเฉิน iDEMS ยุกระดับระบบบริการสารสนเทศการแพทย์ฉุกเฉินนอก รพ. ด้วยดิจิทัลที่มีระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ หรือ SAVER ช่วยให้ทีมแพทย์เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้ทันที ที่มีการแจ้งเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว</p>	
<p><b>แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาสาธารณสุขฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สร. ลงนามในประกาศ สธ. เรื่องแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน วาระที่ 3 (พ.ศ. 2567 - พ.ศ. 2570) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 19 ก.ย. 2567 ซึ่งเผยแพร่ผ่านราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567 โดยแต่งตั้ง นายชาติรี พินัย เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคกก.สภาการสาธารณสุขชุมชน ด้านกฎหมาย แทนนายบัณฑิต บุญกระตือรือร้น ที่ขอลาออก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>กัญชา กัญชง</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ กท.ธุรกิจ</p> <p>-นพ.สุรโชค ต่างวิวัฒน์ เลขาธิการ อัย. กล่าวถึงร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก และจำหน่ายสารสกัดจากกัญชาและกัญชง ซึ่งถือเป็นยาเสพติดประเภท 5 ว่า จะช่วยให้บุคคลทั่วไปและเอกชนสามารถขออนุญาตใช้สารสกัดในทางอุตสาหกรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และยังส่งเสริมภาคธุรกิจด้วยการแยกประเภทสารสกัดที่มี THC สูงและต่ำ สำหรับการส่งออกสารสกัดจะต้องขึ้นอยู่กับประเทศปลายทางและต้องได้รับอนุญาตจาก อัย. ทั้งนี้ อัย. จะทำการตรวจสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดกัญชาและกัญชง โดยเฉพาะปริมาณสาร THC และ CBD เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย</p> <p>-นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ พร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์สารสกัดเพื่อช่วยผู้ประกอบการและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากกัญชาในเชิงพาณิชย์ โดยมีแผนลดค่าบริการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุน SMEs ทั้งนี้ จะมีการจัดงาน "Asia International Hemp Expo 2024" เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกัญชง ซึ่งจะมีการนำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากหลากหลายประเทศ</p>	-
<p><b>ค่าเสี่ยงภัยโควิด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>-นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า นพ.สสจ.เชียงราย เผยความคืบหน้าการเบิกจ่ายค่าเสี่ยงภัยโควิด ระหว่างเดือนมิ.ย.65 (ครึ่งหลัง) - ก.ย.65 เริ่มจ่ายตั้งแต่ 15 ต.ค.67 เบิกจ่ายแล้วคิดเป็น 99.89% ของจำนวนเงินจัดสรรทั้งหมด ยังคงมีบางกรณีที่มีหมายเลขบัญชีไม่ตรงกับชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รวมถึงกรณีผู้มีสิทธิเสียชีวิตที่ต้องดำเนินการติดต่อญาติเพื่อรับรองการโอนเงินให้ผู้รับมรดก และกรณีที่ผู้มีสิทธิรับเงินที่ไม่ได้ใช้บัญชีของธนาคารกรุงไทย ซึ่งอาจต้องใช้เวลาให้ธนาคารดำเนินการ</p>	-
<p><b>สภาผู้บริโภคเสนอหรือ พ.ร.บ.อาหารฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, hfocus)</p> <p>-ภก.ภาณุโชติ ทองยัง กรรมการสภาองค์กรของผู้บริโภค เผยถึงมุมมองประเด็นดี ไอคอน กรู๊ป ในประเด็นความปลอดภัยด้านอาหาร จากกฎหมายที่มีช่องโหว่และประสิทธิภาพของกฎหมายปัจจุบันที่ตามไม่ทัน โดยเสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ. 2522 ที่บังคับใช้มากกว่า 45 ปี ไม่ทันต่อสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้น อำนาจของภาครัฐไม่ครอบคลุม และบทลงโทษไม่เข้มงวดเพียงพอ ทำให้ผู้ประกอบการบางรายใช้ช่องโหว่ในการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านสุขภาพที่มักใช้ดาราและอินฟลูเอนเซอร์ในการโฆษณา ซึ่งกฎหมายยังไม่ครอบคลุมถึงบุคคลกลุ่มนี้ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนรวบรวมรายชื่อเพื่อเสนอต่อฝ่ายนิติบัญญัติในการแก้ไขกฎหมาย</p>	
<p><b>แก้ปมปัญหาค่ารักษาผู้ป่วยในประกันสังคม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, กท.ธุรกิจ, pantip, hfocus)</p> <p>-คณะอนุกรรมการทบทวนหลักเกณฑ์ และอัตราการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้แก่สถานพยาบาลคู่สัญญาในระบบประกันสังคม (เฉพาะกิจ) ได้ประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 17 ต.ค. 67 เพื่อหารือเกี่ยวกับการทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าบริการ หลังจากมีโรงพยาบาลเอกชน 70 แห่งลงชื่อเตรียมถอนตัวจากระบบประกันสังคม หากไม่มีการปรับเพิ่มค่าบริการเนื่องจากบางส่วนไม่ได้ปรับเพิ่มมา 5 ปี และบางรายการมีการลดเงินในช่วงปลายปี โดยนพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ อธิบดีนายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ระบุว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอข้อมูลต้นทุนของหน่วยบริการ และการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 29 ต.ค. จะลงลึกในรายละเอียดค่าบริการแต่ละหมวด และประชุมครั้งสุดท้ายจะสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาลงแล้วเสร็จก่อนที่โรงพยาบาลเอกชนจะเซ็นสัญญาฉบับใหม่ในปี 2568</p>	
<p><b>ขงสนับสนุนสมุนไพรอย่างเป็นทางการ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>-นายชัยรัตน์ นนทชัย (หมอเนเจอร์) หมอสมุนไพรชื่อดังจากกาญจนบุรี เผยถึงการใ้ยาสมุนไพรไทยในการรักษาโรคต่าง ๆ ทั้งโรคหัวใจ เบาหวาน และโควิด 19 เชื่อว่าสมุนไพรไทยสามารถสร้างไผ่ธาตุซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีกว่าวัคซีนและไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น การผ่าตัด สามารถรักษาโรคได้หลากหลายโดยไม่ต้องทำให้ผู้ป่วยพิการ โดยเมื่อ 15 ต.ค.67 ได้ทำหนังสือและรวบรวมข้อมูลส่งถึง รมว.สธ. เพื่อเน้นความสำคัญของการแพทย์แผนไทยต่อการรักษาและการป้องกันโรคในประเทศไทย พร้อมผลักดันให้การใช้สมุนไพรไทยได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>โรคอหิวาตกโรค ระบาดในเลบานอน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานจากกรุงเบรุต ประเทศเลบานอน (วันที่ 17 ต.ค.67) กรณี ก.สธ.เลบานอน ยืนยันพบผู้ป่วยอหิวาตกโรคจากเมืองอัมมูนีเยห์ ทางเหนือของประเทศ และไม่มีประวัติการเดินทาง ด้าน WHO เตือนความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการแพร่ระบาดในเลบานอน โดยเฉพาะในหมู่ผู้พลัดถิ่นจากสงคราม ทางตอนเหนือของประเทศ</p>	
<p> <b>ประเด็นลบ/ข่าวผลกระทบ</b></p>	
<p><b>ข้อมูลแพทย์หลุด</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจหมอบ่น AggressiveDoctor</p> <p>-แชร์โพสต์ภาพและข้อมูลจาก เพจคุณนิตีล้วนๆ ใครอวยแอดมินโดนบล็อก ระบุ ไม่รู้ว่าหน้าที่ใครต้องดูแลเรื่องนี้ ข้อมูลแพทย์และบุคลากรการแพทย์หลุดออกมา และสามารถใช้เพียงไม่กี่ Keyword ใน Google จะได้เลขบัตรประชาชน เลข ว. บางครั้งเจอเบอร์โทร ที่อยู่ พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบและไฟล์เอกสารเบื้องต้น อย่าสงสัยว่าทำไมจึงหาเลขเหล่านี้ได้ง่าย โดยหนึ่งในภาพเป็นหนังสือครุฑของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สังกัดกรมการแพทย์ ลงวันที่ 31 พ.ค.62 เรื่อง ขอส่งแพทย์ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกการอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ปีการศึกษา 2562 เรียน อธิบดีกรมการแพทย์ ผ่านผู้อำนวยการสำนักวิชาการแพทย์ มีรายชื่อแพทย์หญิง 2 ราย พร้อมเลขที่ ว. เลขบัตรประจำตัวประชาชน และต้นสังกัด</p>	<p>มอบข้อมูลให้ PR. กรมการแพทย์ โดยจะส่งต่อให้ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ตรวจสอบต่อไป</p>
<p><b>เพจปลอมแอบอ้าง สธ.</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : Facebook</p> <p>-เพจปลอมใช้ชื่อว่า รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข—ยาไปปลุกอารมณ์ของผู้ชาย โพสต์ภาพอินโฟกราฟิกแอบอ้างใช้รูปนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมระบุขายสินค้ายาไปปลุกอารมณ์ของผู้ชาย ใช้เทคโนโลยีการสกัดเอสเซนส์แบบใหม่ ส่วนผสมหลักของสมุนไพรคุณภาพสูงจะเข้มข้นอยู่ในเม็ดยา และเติมซิลิโคนฟิล 50 มก. ลงในยาแต่ละเม็ด เพียงกล่องละ 160 บาท สินค้าได้รับการรับรองจาก GPO และ อย. เลขที่ 084246</p>	<p>มอบข้อมูลให้กองกฎหมาย และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สป. ประสานแจ้งกระทรวงดีอีต่อไป</p>